



THƯ NGỎ CÂY MÙA XUÂN 2022



Austin, ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Kính thưa Quý Niên trưởng, Quý Bác sĩ, Quý Đích thân, Quý chiến hữu Mũ Đỏ, Quý Mạnh thường quân, và thân hữu Gia đình Bác 9.

Thảm thoát chuỗi ngày dài tai biến cách ly vì đại dịch trong năm 2021 đã sắp qua, mặc dầu hiểm nguy của đại dịch vẫn còn đe dọa, chúng ta một lần nữa trong tinh thần Nhảy Dù Cố Gắng cùng nhau đóng góp xây dựng Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ 2022.

Năm 2021 đánh dấu 46 năm chúng ta rời xa Quê Hương già từ Đồng Đội trong đau buồn nuối tiếc. Khắp toàn cầu nhân loại phải chịu đựng nhiều mất mát tinh thần và thể chất. Riêng tại quê nhà, các đồng đội của chúng ta đã gánh chịu thêm nhiều cơ cực vì điều kiện kinh tế và mưu sinh bị hoàn toàn mất mát. Hơn bao giờ hết các Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ đã đói nghèo lại phải chịu đựng thêm nhiều lầm than cực khổ.

Trong năm vừa qua, chúng tôi, Mũ Đỏ Nguyễn Thành Thiện và Mũ Đỏ Phạm Tiến Dũng, cũng trong tinh thần Nhảy Dù Cố Gắng, tiếp tục mạnh dạn đứng ra vận động tổ chức cứu trợ đại dịch và hoàn cảnh đặc biệt cho anh em Đồng Đội và Thương Phế Binh Gia Đình Bác 9 ở quê nhà. Nhân tiện đây chúng tôi xin vinh danh lòng hảo tâm và ưu ái của Bác sĩ Đàng Thiện Hưng đã khuyến khích và ủy lạo cho công trình cứu trợ một số tiền rất lớn trong năm 2021.

Cây Mùa Xuân 2022 đánh dấu năm thứ 12. Riêng năm nay, vì tình hình đại dịch không cho phép, chúng ta sẽ không tổ chức Tiệc Tất Niên và họp mặt ở quê nhà, tuy nhiên Cây Mùa Xuân 2022 sẽ được đóng góp và chia sẻ bằng tâm tình huynh đệ chi binh và lòng tri ân chiến sĩ của tất cả chúng ta.

Chúng tôi xin mạo muội thay mặt Gia Đình Bác 9 ở hải ngoại gửi chút tâm tình chia sẻ đến Quý Niên trưởng, Quý Bác sĩ, Quý Đích thân, Quý Chiến hữu Mũ Đỏ, Quý Mạnh Thường Quân Thân hữu gần xa, và xin tất cả mở rộng thêm lòng nhân ái ủng hộ cho ngân quỹ cứu trợ và Cây Mùa Xuân 2022 được đầy đủ hơn để cho các anh em bên quê nhà có được chút ít tiền để lo thêm cho gia đình trong ba ngày Tết.

Xin mạn phép thay mặt các anh em còn lại nơi quê nhà kính cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị và không quên cầu chúc quý vị cùng gia đình một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn phước và một Năm Mới sức khỏe an khang thịnh vượng.

Trân trọng kính chào Nhảy Dù Cố Gắng!
MĐ Nguyễn Thành Thiện & MĐ Phạm Tiến Dũng

- **Địa chỉ liên lạc**

Thiện Nguyễn
18900 Colonial Manor Ln
Pflugerville, TX 78660
Cell Phone: 512-809-3137

Phạm Tiến Dũng
116/156 Thiên Phước
Phường 9, Quận Tân Bình
Tp Sài Gòn, VIỆT NAM
Tel: 0903123563

- **Xin lưu ý:** thời hạn chót để đóng góp cho Cây Mùa Xuân 2022 là 20/1/2022. Xin cảm ơn quý vị.